



ด่วนที่สุด
ที่ พม ๐๒๐๙/ ๕๖๕๘



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี **ด่วนที่สุด** ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๔๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามกรอบนโยบาย “๒ ขยาย ๒ เพิ่ม ๑ ลด” เพื่อเป็นการรับรองสิทธิให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหาย รวมถึงคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตั้งแต่การถูกควบคุมหรือขังในชั้นสอบสวน เมื่อภายหลังพบข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเพิ่มการอำนวยความสะดวกการให้บริการโดยการเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดความรวดเร็ว ท้วถึง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นว่าควรบังคับใช้กฎหมายนี้ควบคู่ไปกับการแก้ไขระบบและกระบวนการยุติธรรมในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลง และควรจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชน ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและได้รับการดูแลที่เหมาะสม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้เสียหายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๔
โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๘